

เชื้อกระจายทั่ว แต่ไม่รุนแรง ขออย่าตระหนก

ศบค.แถลงยอดผู้ป่วย 1,547 โคราชแพรวงที่ 4 อุบลก็อีก ผู้พิษโพสท์ทิว-รพ.สนาม

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
ของไทยยังพุ่งเกิน 1.5 พันคนต่อเนื่องเป็น
วันที่สี่ หน้าซ้ำผู้ติดเชื้อตายเพิ่มอีก 2 คน
จาก “ตาก-ปทุมธานี” พบมี ★ มีต่อหน้า 9

เชื้อกระจายทั่ว ☆ ต่อจากหน้า 1
โรคประจำตัว “น้ำหนักเกิน-เบาหวาน” ศบค.วอน
อย่าตื่นตระหนก เชื้อกระจายมากแต่ป่วยไม่รุนแรง
หมอมเริ่มห่วงวัยรุ่นปอดอักเสบไม่รู้ตัว หลังพบผู้ป่วย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเยอะขึ้น คาดยอดติดเชื้อ
ยังพุ่งต่อเนื่อง ขณะที่ “เชียงใหม่-ชลบุรี” ต้องกั้น
ติดเชื้อรายวันเกินร้อย ส่วน “นครราชสีมา” คลัสเตอร์
ปาร์ตี้พูลวิลล่ายังคุมยากจ่อมาใหม่อีกกลุ่มเช่นเดียวกับ
“อยุธยา” ปิดตลาดกลางกุ้ง หลังเริ่มพบผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่มก้อน

ยอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกิด
โรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ระลอกใหม่
ของเดือนเมษายน 2564 ในไทยยังเพิ่มขึ้นเกินหลัก
พันคนต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ กระจายในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดย กทม.-เชียงใหม่ ชลบุรี ยังเป็นพื้นที่
ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

★ **ยอดติดเชื้อพุ่ง 1,547-ตายเพิ่ม 2**
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17
เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โยชนก ศูนย์บริหารสถาน-

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ ศบค. แถลงว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่
1,547 คน จากการตรวจพบระบบเฝ้าระวังและบริการ
1,316 คน ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 228 คน และเดินทาง
มาจากต่างประเทศ 3 คน มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม
40,585 คน ซึ่งแตะ 4 หมื่นรายเป็นวันแรก ยอดรักษา
หายสะสม 28,570 คน รักษาอยู่ 11,916 คน เสียชีวิต
เพิ่ม 2 คน เป็นชายไทยอายุ 38 ปี อาชีพโปรแกรมเมอร์
มีโรคประจำตัวโรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ จ.ตาก ประวัติ
เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ทองหล่อ โดยวันที่ 8 เม.ย.
มีอาการไอ คัดจมูก ปวดเมื่อยตัว วันที่ 4 เม.ย. ยืนยัน
พบเชื้อ ต่อมาวันที่ 11 เม.ย. อาการทรุดหนักใส่ท่อ
ช่วยหายใจ เสียชีวิตวันที่ 16 เม.ย. อีกรายอายุ 51 ปี
อาชีพพนักงานบริษัท มีโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ขณะป่วยอยู่ จ.ปทุมธานี มีประวัติสัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า วันที่ 10 เม.ย. มีไข้ ไอ เจ็บคอ
มีเสมหะปนเลือด วันที่ 12 เม.ย. ผลยืนยันพบเชื้อ
กระทั่งวันที่ 14 เม.ย. มีภาวะหายใจล้มเหลว ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ อาการแยลง และเสียชีวิตวันที่ 15 เม.ย.

รวมยอดเสียชีวิตสะสม 99 คน

★ **อย่าตระหนกป่วยไม่รุนแรง**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยระลอกเดือน เม.ย.
ตั้งแต่วันที่ 1-17 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อสะสม 11,722 คน
เสียชีวิต 2 คน จึงนำข้อมูลเปรียบเทียบอัตราป่วยและ
อัตราการเสียชีวิตที่แบ่งเป็น 3 ระลอกคือ ระลอก ม.ค.
2563 ช่วง ม.ค.-14 ธ.ค.2563 ระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง
มีผู้ป่วย 4,237 คน เสียชีวิต 60 คน คิดเป็นร้อยละ
1.42 ระลอก ธ.ค.2563 ระหว่าง 15 ธ.ค.2563-31
มี.ค.2564 ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง มีผู้ป่วย 24,626
คน เสียชีวิต 34 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ระลอก เม.ย.64
วันที่ 1-8 เม.ย. ระยะเวลา 8 วัน มีผู้ป่วย 5,712 คน
เสียชีวิต 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 จะเห็นได้ว่าการ
ป่วยระลอกเม.ย.64 ผู้ป่วยกระจายมากขึ้นแต่ความ
รุนแรงไม่มากเท่าเดิมเราควรตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก
ใครที่มีอาการป่วยขอให้เข้าสังเกตอาการที่ รพ. รวมถึง
รพ.สนามจะเป็นคำตอบ วันนี้คนป่วยเดินไปไหน
มาไหนได้ ดังนั้น เสีย รพ.ควรให้คนป่วยที่อาการ



ปานกลางถึงอาการหนัก รพ.สนามไม่ได้แล้วร้าย บางคนชอบเพราะได้พูดคุยสังสรรค์ ประหยัดทรัพยากรบุคคล และถ้าเราดูกราฟตัวเลขจะเห็นว่าสัปดาห์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบหมื่นคน และกระจายตัวไป 77 จังหวัด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เห็นว่าการกระจายตัวของเชื้อรอบนี้กระจายมากขึ้นแต่ความรุนแรงไม่มากเท่าเดิม ป่วยแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องไป รพ. อย่างเดียว ไปรักษาตัวที่ รพ.สนามได้

★ มีเวลา 14 วัน ดึงกราฟลง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า เมื่อคืนวันที่ 16 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ยืนยันไม่มีการใช้เคอร์ฟิวหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี สำหรับ 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปิดตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 18 เม.ย. เปิดเวลา 04.00 น. ขณะที่ตามกม.ว่างานศพจัดได้หรือไม่ นั้นเราเว้นเฉพาะงานรีนึ่งสังสรรค์ งานทางศาสนา ไม่อยู่ในข้อกำหนด ทำได้เพียงแต่ขอให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับมาตรการเวิร์กฟรอมโฮมของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ดำเนินการเต็มรูปแบบแต่นายกฯห่วงใย การบริการประชาชนต้องไม่ขาดตกบกพร่อง และไม่กระทบการบริหารราชการ ส่วนกรณีที่ให้อำนาจ ผวจ.ออกมาตรการต่าง ๆ นั้น ยืนยันว่าผู้ว่าฯไม่สามารถ

ออกประกาศเคอร์ฟิวได้ เพราะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการ สบค. ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เรามีเวลา 14 วัน ช่วยกันดึงกราฟให้ลดลงมาด้วยมือประชาชนทั้ง 60 กว่าล้านคน 14 วันข้างหน้าจะเห็นผลอย่างแน่นอน

★ รักษาไม่ต่างสายพันธุ์เดิม

ต่อมา ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษว่าการรักษาไม่ได้แตกต่างจากเดิม เนื่องจากอากาศคนใช้ส่วนใหญ่คล้ายเดิม แต่พบภาวะปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้น ส่วนอัตราการตายคงที่ ผู้ป่วยบางคนไม่รู้ตัวว่ามีภาวะปอดอักเสบรุนแรงยังคงใช้ชีวิตตามปกติ จึงเป็นสาเหตุที่ต้องนำตัวผู้ป่วยมารับการรักษาในสถานพยาบาลหรืออาคารที่โรงพยาบาล สนาม หรือออสพิเทล ทั้งนี้การรักษาเน้นการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ขณะนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข สั่งการให้ องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อยาเพิ่มอีก 500,000 เม็ด คาดว่ายาดังกล่าวจะมาถึงไทยในวันที่ 29 เม.ย. นี้ โดยสต็อกยาของเดิมมีทั้งหมด 400,000 เม็ด ช่วงการระบาดในต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาพบว่ามี การใช้ยาวันละ 20,000 เม็ด หากได้รับยาทั้งจากการสั่งซื้อใหม่ร่วมกับสต็อกยาเดิมจะทำให้มีเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ถ้าตัวเลขผู้ป่วยไม่ได้ ไล่ระดับสูงมากนัก เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 คน

△ ลามไม่หยุด

ประชาชนแห่ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ. มหาราชนครราชสีมา จนเจ้าหน้าที่ทำงานแทบไม่ได้หยุด หลังเกิดระบอบโดยเฉพะอย่างยิ่งจาก คลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิด พูลวิลล่า อ.ปากช่อง ที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เรื่อยๆ.

แต่ไม่เกิน 2,000 คน

★ “เบาหวาน-อ้วน” เสี่ยงมากขึ้น

นพ.สมศักดิ์กล่าวด้วยว่าการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโรคโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียมากกว่าทางยุโรป ทำให้การผลิตและการสั่งซื้อมีสถานการณ์ทั่วโลกขาดหนักแต่ไม่ได้กระทบกับตัวยาดังกล่าว ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 รอบใหม่มีอาการรุนแรงขึ้นจากการรักษาในช่วง 16 วันที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุของความอ้วนทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งโรคเบาหวาน จึงอยากให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยง่ายระมัดระวังตนเองมากขึ้น

★ ห่วงวัยรุ่นปอดอักเสบไม่รู้ตัว

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการค่อนข้างมากแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์อังกฤษแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและนักศึกษา โดยมีปัจจัยพื้นที่เสี่ยงคือสถานบันเทิง ขณะที่วัยทำงานและนักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีกิจกรรมมาก ไม่หยุดนิ่ง มีการเดินทางและรวมกลุ่มกันหลายพื้นที่ส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนกลุ่มนี้เป็นวัยที่แข็งแรง อาการน้อยหรือไม่มีอาการ แต่พบว่าบางคนแม้ไม่แสดงอาการ เหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นอาการของปอดอักเสบ แต่เมื่อเอกซเรย์ปอดแล้วจะพบว่ามีอาการปอดอักเสบแล้วโดยไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าระลอกนี้มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 21 คน ปอดอักเสบมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าระลอกที่หนึ่งและสองสิ่งที่น่าห่วงคือเกรงว่าวัยหนุ่มสาวจะนำเชื้อไปให้ผู้สูงอายุในบ้านทำให้มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน หัวใจ ความดัน ยิ่งทำให้โรคโควิดมีอาการมากขึ้น

★ ผู้ติดเชื้อจ่อเกินพันอีกหลายวัน

ส่วนที่มีหลายคนกังวลว่าการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม จะยังทำให้รับเชื่อมากขึ้นนั้น นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ผู้ติดเชื้อใน รพ.สนามทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่าง โดยข้อดี

☆ มีต่อหน้า 11

เชื้อกระจายทั่ว

☆ ต่อจากหน้า 9

ของการอยู่ รพ.สนาม คือจะมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการดูแล วัคซีน วัคซีนหมูมิ วัคซีนดับออกซิเจนในเลือด หากลดลงแสดงว่ามีอาการปอดอักเสบ จะมีคนดูแลได้ทันที ส่วนจำนวนผู้ป่วยโควิดซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,500 คนติดต่อกันหลายวันแล้ว คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงในระดับนี้อีก 2-3 วัน ซึ่งต้องติดตามว่ามาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำหนดจะได้ผลหรือไม่ เช่น การปิดสถานบันเทิง การลดกิจกรรมการรวมกลุ่ม หากภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆให้ความร่วมมือ รวมทั้งทุกคนสวมหน้ากากอนามัย งดการรวมกลุ่ม ก็จะคาดว่าสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ป่วยจะลดลง

★ คาดสายพันธุ์อังกฤษจะครองโลก

ขณะเดียวกัน นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว

เมื่อติดต่อกันได้ง่ายและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สายพันธุ์นี้จึงระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มจากอังกฤษเข้าสู่ยุโรปและอเมริกาเข้าสู่ญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะมากขึ้น และเข้าสู่เขมรมาสู่ประเทศไทย ในอนาคตสายพันธุ์นี้จะครองโลก จนกว่าจะมีสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายกว่านี้อีกจะมาแทนที่ต่อไป ในประเทศไทยการระบาดรอบใหม่หรือจะเรียกว่าระลอก 3 ก็ได้ เริ่มจากสถานบันเทิงและกระจายไปทั่วประเทศจากการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์ ที่ทำอยู่ขณะนี้มากกว่า 800 ราย พบการระบาดครั้งนี้ร้อยละ 98 เป็นสายพันธุ์อังกฤษ เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 2 เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือที่ได้รับมาจากเมียนมาที่สมุทรสาคร ส่วนการจะยับยั้งการกลายพันธุ์จะต้องหยุดการระบาดของไวรัสให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งทำได้ด้วยระเบียบวินัย การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และการให้วัคซีนอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ภูมิคุ้มกันทานในการป้องกันการติดเชื้อให้มากที่สุด

★ ชี้แจงการใช้ฟ้าทะลายโจร

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางซึ่งมีทั้งเรื่องจริงและข้อมูลเท็จ ในฐานะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องฟ้าทะลายโจรในการต้านโควิดเป็นหน่วยงานแรก จึงขอสร้างความเข้าใจให้กับสังคมในประเด็นต่างๆที่ถูกตั้งคำถาม โดยในเรื่องสรรพคุณของการรักษาโรคโควิด-19 พบว่าจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกแรกปี 2563 มีการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิดรายที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ที่มีอาการน้อยมีอาการดีขึ้นทุกราย โดยไม่มีผลข้างเคียง ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการไม่พบว่ามีอาการภายหลังและปลอดภัย

★ ยังไม่ชัวร์ป้องกันโควิด-19 ได้

“โรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้นำสารสกัดฟ้าทะลายโจรส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษากลไกในการต้านโควิด-19 ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร มีความสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดในทุกระยะ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาการใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาเดี่ยว หรือใช้ควบรวมกับสูตรมาตรฐานในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด” ดร.สุภาภรณ์กล่าวและว่า ส่วนการป้องกันโควิด-19 นั้น ปัจจุบันยังไม่มียาต้านทางวิชาการที่ชัดเจนสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้ แต่พบว่าหากรับประทานฟ้าทะลายโจรขนาดต่ำ ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 11.2

มิลลิกรัมต่อวันกิน 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยป้องกันหวัดได้ โดยผู้กินต้องไม่ตั้งครกไม่ให้มุมตราบและไต้ตองดี ไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาร์ฟารินแต่ยังคงควรฉีดวัคซีนโควิดเพื่อลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง

★ “เอนก” มั่นใจมีเตียงพอ

อีกด้านหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อองครักษ์ จ.นครนายก นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปลัด อว.และผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดย พญ.นันทนา ชุมช่วย ผอ.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า มศวเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ 200 เตียง จะเปิดให้บริการในวันที่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป โดย รพ.สนามสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดรู้ผลได้ภายใน 6 ชั่วโมง รวมถึงมีบุคลากรพร้อม ขณะที่นายเอนกกล่าวว่า อว.เปิดโรงพยาบาลสนามแล้ว 12,822 เตียง กระจายใน 36 แห่งทั่วประเทศ และถ้าจำเป็นจะขยายมากกว่า 12,000 กว่าเตียงก็จะรีบทำ และถึงผู้ป่วยเป็นพันรายต่อเนื่องหลายสัปดาห์ก็รับมือได้อย่างแน่นอน

★ ดร.ปรามแอบถ่ายหวัดใน รพ.สนาม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกฯ และโฆษก บข.สตท. กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอเรื่อง “จกทะเล! แชร่หวัดภาพถ่ายผู้ป่วย รพ.สนาม” ว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก รายหนึ่งโพสต์ภาพในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่ง ลักษณะแอบถ่ายผู้ป่วยรายหนึ่งที่นอนอยู่คนเดียว เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและตั้งคำถาม ทั้งความเหมาะสม จริยธรรมและข้อกฎหมาย โดยด้านจริยธรรมไม่เหมาะสมอยู่แล้วที่แอบถ่ายภาพบุคคลอื่นและนำมาเผยแพร่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้และไม่ได้รับความยินยอม เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งยังซ้ำเติมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย ส่วนข้อกฎหมายอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดดังกล่าวนั้น เป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายจะต้องมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป

★ มูลนิธิร่วมกตัญญูหนุนรับส่งผู้ป่วย

ส่วนกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 บางรายโพสต์ผ่านสื่อโซเชียล รพ.พยาบาลมารีย์รับตัวไปรักษาเป็นเวลานานนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผจก.มูลนิธิร่วมกตัญญู ว่า ทาง

มูลนิธิฯได้รับการประสานจากศูนย์เอร์วัน กรมการแพทย์ ให้ช่วยสนับสนุนรถและ จนท.ในการไปรับผู้ป่วยติดโควิดจากที่พักมาเข้ารับการรักษาที่ รพ. หรือ รพ.สนาม เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีจำนวนมาก ทำให้ระบบการส่งต่อหรือไปรับของรถพยาบาลหลักไม่เพียงพอ ดังนั้น ทางมูลนิธิฯได้จัดรถและ จนท.ออกไปสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทม. และปริมณฑล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยขั้นตอนปฏิบัติมีดังนี้ 1.ผู้ติดเชื้อสามารถแจ้งขอรถได้ที่ 6688 ประสานงานระหว่างศูนย์สั่งการเอร์วันกับร่วมกตัญญู เพื่อบันทึกหมายวันเวลาเข้าไปรับตัว 2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวมใส่ ppe พร้อมยานพาหนะปฏิบัติงานเฉพาะทาง ที่จัดไว้เฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับที่ใช้ในงานปกติ 3.รับผู้ป่วยสีเขียวที่เดินเองได้ตามบ้านที่ได้รับแจ้ง 4.ไม่สัมผัสผู้ป่วยสีเขียวเชื้ออุปกรณ์ กระเป๋า สัมภาระผู้ป่วย 5.ผู้ป่วยขึ้นรถเอง 6.นำส่งโรงพยาบาลสนามที่ได้รับแจ้ง 7.เจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะเข้าสู่กระบวนการชำระล้าง (Decon) สิ่งปนเปื้อน ในสถานที่ที่ศูนย์เอร์วันจัดเตรียมไว้ให้ 8.เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด และปฏิบัติงานด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยในวันที่ 17 เม.ย. รถของมูลนิธิฯได้ไปรับผู้ติดเชื้อจำนวน 10 คน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 5 คน ไปส่งที่ รพ.สนามเอร์วัน 1 ตั้งอยู่ที่เขตบางบอนเป็นที่เรียบร้อย

★ “เชียงใหม่” ยอดติดเชื้อพุ่งไม่หยุด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ตลอดวันที่ 17 เม.ย. ยังมีบางจังหวัดพบผู้ติดเชื้อจำนวนหลักร้อยคน ได้แก่ เชียงใหม่ที่พบเพิ่มอีก 164 คน รวมผู้ป่วยในระลอกเดือน เม.ย.2564 สะสม 2,037 คน กระจายรักษาใน รพ.สนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1,055 คน, โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 290 คน โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 123 คน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลอื่นๆ

★ ทหารกองบิน 41 ติดโควิด

มีรายงานว่ากำลังพลกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 10 นาย ในจำนวนนี้เป็นนายทหารระดับสูงของกองบิน จำนวน 9 นาย และพลทหาร 1 นาย แต่ไม่มีมีอาการรุนแรงจึงให้รักษาตัวในบ้านพักภายในกองบินมีแพทย์มาคอยตรวจอาการเป็นระยะ และรอดูอาการว่าจะต้องไปรักษาที่สถานพยาบาลหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีกำลังพลอีกจำนวนหนึ่งที่สัมผัสใกล้ชิดกับนายทหารกลุ่มดังกล่าว ทำให้ต้องกักตัวภายในบ้านพักที่กองบิน ช่นกัน ส่วนกำลังพลคนอื่นๆที่ไม่ได้ใกล้ชิดให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบิน

แต่ไม่ให้ออกไปนอกกองบิน โดยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ากำลังพลแต่ละนายไปติดเชื้อจากที่ใด

★ เตือนการจัดงานห้ามไม่ค้ำ

ส่วนกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์การจัดงานห้ามไม่ค้ำ ที่บ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปยังวัดบ่อแก้ววามารม จัดเป็นขบวนรถและประชาชนเดินรำและตีมโหรี ไม่มีการเว้นระยะห่างนั้น ต่อมานายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอสะเมิง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าพบนายสมพร ศิริศิลป์ หัวหน้างานตำบลบ่อแก้ว ซึ่งแจ้งว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นการห้ามไม่ค้ำสื่ เพื่อไปค้ำต้นโพธิ์ภายในวัดบ่อแก้ววามารม ทำเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่รู้ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ห้ามจัดงาน ดังนั้นชาวบ้านขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 10 หมู่บ้าน ห้ามจัดกิจกรรมและงานสังสรรค์ เจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือน

★ โคราชหวั่นยากคุมบางคลัสเตอร์

ด้าน จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า ที่ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดในพูลวิลล่าในอำเภอปากช่องและผู้ป่วยรายใหม่บางส่วนติดเชื้อมาจากตามแหล่งสถานบันเทิงในพื้นที่ รวมมีผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 218 คน ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดพูลวิลล่า อ.ปากช่อง ยังไม่สามารถคุมได้ตอนนี้ระบาคเข้าสู่ที่ 4 มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่คลัสเตอร์จากร้านหมูกระทะและคลัสเตอร์จากชาวญี่ปุ่น 5 คน ร้านคาราโอเกะนั้นมีการนำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อและกักตัวได้เกือบทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนนายสิบรุ่นที่ 11 ติดเชื้อมาจาก กทม. หลังพักการฝึกตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เดินทางไปสถานบันเทิงที่ กทม.หลังจากกลับมาไม่มีอาการ วันที่ 15 เม.ย. ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่ กทม. ว่ามีผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา พบติดเชื้อรักษาตัวที่ รพ.ทันที ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับนักเรียนนายสิบคนนั้นสัมผัสเสี่ยงสูง 40 คน ครูฝึก 10 คน จากการตรวจเชื้อยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนนักเรียนนายสิบอีกกว่า 60 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จึงได้มีการกักตัวทั้งหมด 100 คน

★ ชลบุรียังอ่วมวันเดียว 155 คน

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงอีกวันถึง 155 คน ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ และ กทม. ทำให้อยอดสะสมทะลุหลักพันที่ 1,065 คน ทางจังหวัดเตรียมออกคำสั่งจังหวัดเพิ่มเติมมาตรการ

จากที่ สบค.ออกมาแล้ว อาทิ เน้นควบคุมปริมาณคนในสถานที่ท่องเที่ยว เน้นมาตรการป้องกันทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ให้แรงงานจังหวัดประสานผู้ประกอบการพนักงาน

โรงงานที่จะกลับเข้าทำงานต้องกักตัว 14 วัน ฯลฯ ขณะที่ภาพรวม รพ.สนาม ที่กองทัพเรือจัดเตรียมไว้ นั้น ล่าสุดที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฟ.) เกล็ดแก้ว ซึ่งรับผู้ป่วยได้ 820 เตียง ขณะนี้รับผู้ป่วยแล้ว 803 เตียง คงเหลือ 17 เตียง ที่ รพ.สนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าจำนวน 174 เตียง จ.จันทบุรี จำนวน 232 เตียง ยังคงเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย ตามที่ สสจ.ชลบุรี ที่กำกับดูแลควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นผู้พิจารณา

★ หลายจังหวัดสถานการณ์เริ่มนิ่ง

ส่วนยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-17 เม.ย. ในส่วนภาคเหนือพบผู้ติดเชื้อกระจายทุกจังหวัด โดย จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน เป็นหญิงวัยรุ่นทั้งหมด อยู่ใน อ.ปางมะผ้า 3 คนและ อ.ปาย 1 คน โดยเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 28 คน จ.อุดรธานี พบอีก 3 คน รวมสะสม 39 คน ขณะที่ จ.นครสวรรค์ ประชาชนนับร้อยคนเข้าคิวยื่นรถเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้า รพ.สนาม อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังจังหวัดนครสวรรค์เปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจากคลินิก ARI (คลินิกใช้วัด) ที่อยู่บริเวณหน้า รพ.สวรรค์ประชารักษ์

★ สุราษฎร์ฯ เจอ 38 คนรวด

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดของภาคถึง 38 คน รวมสะสม 114 คน รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 7 คน จ.กระบี่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน รวมสะสม 24 คน และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ออกมาตรการเพิ่มเติมสอดคล้องกับประกาศของ สบค. รวมถึงให้คนที่มาจาก 18 จังหวัดสีแดง หากเข้ากระบี่ต้องกักตัว 14 วัน ที่ จ.ยะลา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน รวมสะสม 5 คน ส่วน จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ผู้ต้องขังนั้น วันเดียวกัน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัด ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสพร้อมรับผู้ป่วยวันแรก 65 คน ด้าน จ.ตรัง เจอติดเชื้ออีก 5 คน จำนวนนี้มีเด็กชาย อายุ 1 ปี 6 เดือน รวมอยู่ด้วย ทำให้อยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 22 คน ขณะที่สงขลาเจอผู้ป่วยใหม่อีก 17 คน รวมสะสม 181 คน จ.พัทลุง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก

การตรวจเชิงรุกอีก 10 คน รวมผู้ป่วยระลอกสามสะสม 21 คน ส่วน จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 คน รวมสะสม 43 คน โดยเริ่มมีที่นำหวงคือคลัสเตอร์จากร้านคิอเรนทคลับ

★ พังงาอุ่น ผกก.สั่งกักตัวเอง

ส่วน จ.พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน เป็นชายหญิงอายุ 58 ปีเท่ากัน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิมแต่ที่นำหวงคือที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก ต.กึกกัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ล่าสุดเจ็บเหงาเมื่อ พ.ศ.อ.จิระวัฒน์ สาระรัมย์ ผกก.สภ.เขาหลัก ออกคำสั่งกักตัวเอง พร้อมลูกน้องรวม 12 นายหลังได้รับแจ้งว่ามีตำรวจมาป้องกันปราบปรามในโรงพัก ติดเชื้อโควิดและจากการมาสอบสวนโรคพบว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่สัมผัสเสี่ยงสูง 12 นาย รวมทั้งตัวผู้กำกับด้วย

★ เตรียมดำเนินคดีคนจัดแห่ต้นเงิน

ส่วนการแพร่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากใน จ.ขอนแก่น จนทำให้กลายเป็น 1 ในจังหวัดสีแดง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกแค่ 20 คน ทำให้มียอดสะสม 161 ราย ส่วนที่ จ.อุดรธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 15 คน รวมสะสม 142 คน รักษาหายแล้ว 1 คน นอกจากนี้ กรณีเพจดัง “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Kim Signature” โพสต์ภาพมีผู้ร่วมกลุ่มจัดงานบุญในพื้นที่ จ.อุดรธานีอย่างไม่กลัวโควิดระบายนั้น พ.ศ.อ.สมภพ สังข์กรทอง รองผบก.จ.จ.อุดรธานีกล่าวว่าจะงานดังกล่าวเป็นการจัดงานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งต้นเงินแล้วนำไปบริจาคให้กับวัดประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านกานต.ปะโค.อุดจ.จ.อุดรธานีประจำหมู่บ้านในช่วงบ่ายวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นได้แจ้งกับผู้จัดงานเป็นการจัดกิจกรรมที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 17 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท นอกจากนี้ยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุดรธานี ฉบับที่ 16 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่ง พ.ศ.อ.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.จ.จ.อุดรธานี ได้สั่งการให้ผู้กำกับการ สภ.อุดจ.จับรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้จัดกิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

★ อุบลฯ ติดเชื้อทะลุ 102 คน

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าว ที่ จ.อุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน อายุ 17-79 ปี อาศัยอยู่ใน อ.เมือง อ.วารินชำราบ อ.บุณฑริก และ อ.ม่วงสามสิบ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ทั้งหมด 102 คน ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว และมีอาการไม่รุนแรง ขณะที่ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็น นส.หญิง วัย 18 ปี รวมสะสม 16 คน

จ.บึงกาฬ พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน ส่วน จ.ร้อยเอ็ด พบเพิ่ม 4 คน เป็นหญิงทั้งหมดมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 38 คน จ.เลย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน เป็นเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นพนักงานบริษัทในกทม.เดินทางกลับบ้านที่ อ.ด่านซ้าย และได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่กรุงเทพฯ ส่วน จ.นครพนม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 8 คน รวมสะสม 26 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.นครพนม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

☆ มีต่อหน้า 12

เชื้อกระจายทั่ว ☆ ต่อจากหน้า 11

★ สุรินทร์สั่งปิดยกหมู่บ้าน

ขณะที่ จ.สุรินทร์ มีคำสั่งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ปิดหมู่บ้านกะทะ หมู่ 12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-21 เม.ย.นี้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน 2 คน เป็นชายไทยอายุ 18 ปี อาชีพพนักงาน และภรรยาที่คาดว่าติดเชื้อจากสามี ส่วนการตั้ง รพ.สนาม นั้น คาดว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านละเอะ ต.เจียง อ.เมืองสุรินทร์ จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ ขณะที่ จ.ยโสธร มีมติขยายเวลา “ห้ามเปิดสถานบันเทิง” จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 18 เม.ย. ออกไปเป็น 2 พ.ศ.64 รวมถึงจัดงานบุญบั้งไฟทุกระดับ

★ นนท์-ราชบุรี เจออีกเป็นสิบ

วันเดียวกัน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 1 คน เป็นชายอายุ 25 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา หลังเดินทางกลับจากเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ขณะนี้จังหวัดมีผู้ป่วยสะสมในเดือน เม.ย. 48 คน จ.กำแพงเพชร เจออีก 4 คน เป็นการติดเชื้อในเองในจังหวัด จ.ราชบุรี พบติดเชื้อรายใหม่ 14 คน ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง รวมสะสม 135 คน ส่วน จ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 155 คน ขณะที่ จ.นนทบุรี ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังมาเพิ่มอีก 56 คน เป็นหญิง 28 คน ชาย 28 คน โดยผู้ป่วยบางส่วนมีทั้งนักเรียน นักศึกษา นักร้อง พระสงฆ์ ตำรวจ และมีหญิงอายุ 32 ปี กำลังตั้งครรภ์ 7 เดือน ส่วนมากติดจากสถานบันเทิงทั้งในและนอกพื้นที่ และจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด

★ ปิดตลาดกึ่งกรุงเก่าเร่งหาเชื้อ

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 32 คน รวมยอดสะสม 163 คน ทำให้ต่อมา นายชัยชัย กิตติชัย หรือชัย ตลาดไทกรรมการบริหารสมาคมอยุธยาหัวใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาได้นำรถลัด

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนานหลายคันเข้าไปฉีดพ่นในพื้นที่ตลาดกลางกึ่งอยุธยา พื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ ริมนนสายเอเชียเส้นทางขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลัก กิโลเมตรที่ 22 เขต ต.หันตราอ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากได้รับการร้องขอจากผู้ค้าในตลาดจากนั้น อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งรับผิดชอบตลาดกลางกึ่งอยุธยา ขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านและปิดตลาดในระหว่างวันที่ 17-18 เม.ย. หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในตลาด คาดว่าไม่มีต่ำกว่า 17 คน และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงในตลาดกลางกึ่งอยุธยาที่มีประมาณ 300 คนในวันรุ่งขึ้นต่อไป

★ 2 นักร้องดังตรวจรอบ 2 ติดโควิด

ในส่วนของคณวงการบันเทิงที่ประกาศติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. “ดีเจบุคค้ำ” หนึ่งในสมาชิกวงไทยเทเนียม ออกมาเผยผลตรวจรอบ 2 พบติดเชื้อ หลังไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านแอมเมอร์ลด์ ซอยทองหล่อ 13 ร่วมกับวงไทยเทเนียม ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยดีเจบุคค้ำระบุไปตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ผลออกมาเป็นลบ และกักตัวครบ 14 วันก่อนตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 16 เม.ย. และทราบผลช่วงเช้าวันที่ 17 เม.ย. ว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับนักร้องดัง “ต๋าร่า มิสเตอร์ทิม” หรือ ต๋าร่า-สุรัชชัย บัวขาวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครึ่งที่สอง ผลเป็นบวก หลังจากทำงานพายุฟุตบอล โกลด์ซิด ผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. โดยต๋าร่าตรวจหาเชื้อครั้งแรกผลเป็นลบ จากนั้นกักตัวที่บ้านและเริ่มมีน้ำมูกจึงไปตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลออกมาเป็นบวก

★ หญิงออสซี่ล้มเลือดอุดตันตาย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ณ วันที่ 17 เม.ย. ยอดติดเชื้อสะสมพุ่งเกิน 140 ล้านคน เสียชีวิตทะลุ 3 ล้านคน แม้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสขณะนี้ไปบ้างแล้ว กระนั้นวันเดียวกัน นายเกรก ฮันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลีย เผยว่า รัฐบาลจะขอให้กลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันของออสเตรเลีย (ATAGI) ตรวจสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เนื่องจากมีรายงานหญิงวัย 48 ปี เสียชีวิตจากอาการล้มเลือดอุดตันหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา โดยหญิงรายนี้นั้นเป็นรายที่ 3 ของออสเตรเลียที่พบอาการล้มเลือดอุดตันเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาในออสเตรเลีย และเป็นรายแรกที่เสียชีวิตแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้วัคซีนของ

แอสตราเซนเนกาในทันทีแต่อย่างไร จนถึงขณะนี้
ออสเตรเลียฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไปแล้ว
อย่างน้อย 885,000 โดส เท่ากับว่าอัตราการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันอยู่ที่ 1 ต่อ 295,000 ราย ขณะ
เดียวกันยังมีวัคซีนของไฟเซอร์ เป็นตัวเลือกสำหรับ
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

★ ฝั่งอินเดียป่วยวันเดียวกว่า 2 แสน

ส่วนที่อินเดีย กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย
ระบุเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ว่า มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 สูงถึง 234,692 รายและเสียชีวิต1,841 ราย
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงเป็นประวัติการณ์อย่างมากแล้ว
ขณะนี้มียุป่วยในอินเดียรวมแล้วราว 14.5 ล้านคน
สูงเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาที่มีรายงานการ
ติดเชื้อมากกว่า 32 ล้านคน ขณะที่ชาวอินเดียเสียชีวิต
จากโควิด-19 ทั้งสิ้น 175,649 คน จนถึงขณะนี้
ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศแล้ว 19,937,641 คน
ด้านนายเรนทรา โมตี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย
กล่าวขอความร่วมมือประชาชนให้ทำกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์แทนในเทศกาลกุ่มกมลาที่ชาวฮินดูจำนวน
มหาศาลทำพิธีล้างบาปและสักการะแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
ในเมืองหะริดวาร์ จนกว่าวิกฤติโควิด-19 จะคลี่คลาย